
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี 2562  

 (ครั้งที่ 1/2562 )  
เมื่อวันที่  23   สิงหาคม   2562  เวลา 09.30น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

  ผู้มาประชุม     

1 นายณรงค์   กระฐินทอง ประธานสภา อบต.ธงชัย ณรงค์  กระฐินทอง 

2 นายพัลลภ    พ้นภัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1  พัลลภ  พ้นภัย 

3 นางชนิกานต์    นกต่อ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 1 ชนิกานต์    นกต่อ 

4 นายนิยม    แก้วชัด ส.อบต.ธงชัย หมู่ 2  นิยม  แก้วชัด 

5 นายบุญมี  งามวิลัย ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3 บุญมี  งามวิลัย 

6 นายนิรันดร์   เทพทิพย์อ าพร ส.อบต.ธงชัย หมู่ 3 นิรันดร์   เทพทิพย์อ าพร 

7 นางถนอม  เดือดใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4 ถนอม  เดือดใจ 

8 นายช านาญ   อุบลน้อย    ส.อบต.ธงชัย หมู่ 4 ช านาญ   อุบลน้อย    

9 นายณรงค์ศักดิ์    หมูแฮม ส.อบต.ธงชัย หมู่ 5  ณรงค์ศักดิ์  หมูแฮม 

10 นางบังเอิญ   อยู่ทอง ส.อบต.ธงชัย หมู่ 6  บังเอิญ  อยู่ทอง 

11 นายอนุรักษ์    กิ่งจันทร์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7  อนุรักษ์  กิ่งจันทร์ 

12 นายบุญส่ง  พูลพิพัฒน์ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 7 บุญส่ง  พูลพิพัฒน์ 

13 นายภิรักษ์    ทัพพะรังสี ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  ภิรักษ์  ทัพพะรังสี 

14 นายเขมณัฏฐ์    เจี่ยวยี่ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  เขมณัฏฐ์  เจี่ยวยี่ 

15 นายธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา ส.อบต.ธงชัย หมู่ 9  ธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนา 

16 นายพิทักษ์   บัวสุ่น เลขานุการสภาฯ   พิทักษ์    บัวสุ่น 

    

 
ผู้ไม่มาประชุม 

  1 นายวิษณุ   จ่างศรี รองประธานสภา อบต.  วิษณุ  จ่างศรี 

2 นายเอนก  เย็นใจ ส.อบต.ธงชัย หมู่ 8  เอนก  เย็นใจ 

    

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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    ล ำดบั

ท่ี 
ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1 นายประหยัด   แสงหิรัญ นายก อบต.      ประหยัด   แสงหิรัญ 

2 นายณรรฐพล  ภัยลี้ รองนายก อบต.       ณรรฐพล  ภัยลี ้

3 นายชูชาติ  ประทุม รองนายก อบต        ชูชาติ   ประทุม 

4 นางสาวยศสยา  แสงหิรัญ เลขานายก อบต.        ยศสยา  แสงหิรัญ 

5 นางสาวพุทธิดา   พูลศักดิ์ รองปลัดฯ         พุทธิดา   พูลศักดิ์ 

6 นางสาวอุมาพร พลายแก้ว       นักวิเคราะห์ฯ         อุมาพร  พลายแก้ว 

7 นายสมชาติ  จันทร์งาม ผู้อ านวยการกองช่าง       สมชาติ  จันทร์งาม 

8 นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต     นักวิชาการสาธารณสุข       กมลภรณ์   สมานจิต 

9 นางธัญญนันท์  อรุณโรจน์รังษี       ผอ.กองสวัสดิการสังคม        ธัญญนันท์  อรุณโรจน์รังษี 

10 นางสาวจรรยา  ชื่นกมล นักวิชาการพัสดุ       จรรยา  ชื่นกมล 

11 นางสาวธัญยธรณ์  ประทุม    นักจัดการงานทั่วไป       ธัญยธรณ์  ประทุม 

12 นางสาวนันท์นภัส    สุบการ ี     นักจัดการงานทั่วไป       นันท์นภัส  สุบการ ี
 

ข้อประชุม 
 

  เมื่อเวลา  09.30  น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย มาครบองค์ประชุมแล้ว  
นายพิทักษ์   บัวสุ่น   เลขานุการสภาฯ  ได้ ให้อาณัติสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเข้านั่ งประจ าที่  มี                        
นายณรงค์  กระฐินทอง  ประธานสภาฯ  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสภา ตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
             ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี  2562 

วันที่   5  กรกฎาคม  2562 

 
 

มติที่ประชุม  ไมม่ีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  
จ านวน  14  เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

     
 
  

 ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   3.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อที่ประชุมสภา อบต.ธงชัย 

 
นายประหยัด แสงหิรัญ    ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายก อบต.ธงชัย          ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลธงชัย  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ธงชัย   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ซึ่งขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงดังต่อไปนี้ 

 
นางสาวอุมาพร พลายแก้ว  ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
นักวิเคราะห์ฯ    พ.ศ.2563  ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 58,803,777.32 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 25,086,362.68 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 16,460,894.22 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 3 โครงการ 

               รวม  94,814.52 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 11  โครงการ                             

                      รวม 2,215,222.14 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562  ณ วันที่  14  สิงหาคม พ.ศ.    
2562 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 53,552,244.74 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร     จ านวน 1,751,671.63   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  487,947.95     บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  507,877.30    บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน    0.00    บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน           7,390    บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน            0.00      บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน  20,684,094.86 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             จ านวน    30,113,263    บาท 

/เงินอุดหนุน... 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน      30,000       บาท 
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 40,141,932.37  บาท ประกอบด้วย 

              งบกลาง                                           จ านวน 9,905,398 บาท 

              งบบุคลากร                                        จ านวน 12,754,899 บาท 

              งบด าเนินงาน                                      จ านวน 8,776,445.37 บาท 

               งบลงทุน                                           จ านวน 1,669,190 บาท 

               งบรายจ่ายอื่น                                     จ านวน 0.00 บาท 

                งบเงินอุดหนุน                                   จ านวน 7,036,000 บาท 
               (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

      จ านวน 30,000 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,997,900 บาท 
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 0.00 บาท 

 
นายประหยัด  แสงหิรัญ      ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงบประมาณขององค์การ           
นายก อบต.ธงชัย              บริหารส่วนต าบลธงชัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและให้ 

เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้  จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ                 

ลงมติ วาระท่ี 1  (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือ   
 
ที่ประชุม  มีมติรับหลักการ  14  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง   
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 
 

3.1.1  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ   
รายจ่ายประจ าปี 2563 
 

นายพิทักษ์ บัวสุ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547 

เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 

ข้อ 103 (1) ก าหนดว่า คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น    
มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 
 
 

/พิจารณา... 
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 ประธานสภาฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  โดยให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 
นายเขมณัฎฐ์ เจี่ยวยี่   เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส.อบต.ม.9     งบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวนสามคน 
 
ผู้รับรอง     1.นายนิยม แก้วชัด  2. นายช านาญ อุบลน้อย  
  
ประธาน      ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 
ที่ประชุม      ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก เป็นอันว่าสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลธงชัย ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน สามคน 

 ขั้ นตอนต่ อ ไปขอให้ที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อสมาชิ กที่ เ ห็ นสมควร เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  โดยเลือกทีละคนจนกว่าจะครบจ านวนสามคน 
ตามล าดับ และการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน พร้อมทั้งให้มี
ผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 

 

นายเขมณัฎฐ์  เจี่ยวยี่ เสนอ นางชนิกานต์  นกต่อ  ส.อบต.ม.1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 ส.อบต.ม.9    
 
ผู้รับรอง                   1.นายณรงค์ศักดิ์  หมูแฮม ส.อบต.ม.5 2. นายธรรมรักษ์  ตรีโลเกศวัฒนาส.อบต.ม.9 
 
นายเขมณัฎฐ์ เจี่ยวยี่ เสนอ  นายณรงค์ศักดิ์  หมูแฮม   ส.อบต.ม.5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ส.อบต.ม.9  
 
ผู้รับรอง 1.นายภิรักษ์  ทัพพะรังสี ส.อบต.ม.8  2.นางบังเอิญ  อยู่ทอง  ส.อบต.ม.6 
 
นายเขมณัฎฐ์  เจี่ยวยี่ เสนอ นางบังเอิญ  อยู่ทอง   ส.อบต.ม.6  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ส.อบต.ม.9  
 
ผู้รับรอง 1.นายอนุรักษ์  กิ่งจันทร์ ส.อบต.ม.7  2. นางชนิกานต์ นกต่อ  ส.อบต.ม.1 
 

 
 /สรุปว่าคณะกรรมการ... 
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ประธานสภาฯ สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
1) นางชนิกานต์  นกต่อ   

ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
2) นายณรงค์ศักดิ์  หมแูฮม  

 ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
   3) นางบังเอิญ  อยู่ทอง 
        ต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่  6 
เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้วในล าดับต่อไปให้สมาชิกสภาฯ พิจารณา
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญ
สมาชิกเสนอ 

 

นายพิทักษ์  บัวสุ่น เมื่อที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว ในล าดับต่อไปก็ให้ก าหนดวันยื่น

และวันแปรญัตติ 
 
นางชนิกานต์ นกต่อ เสนอว่าก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่ 
ส.อบต.ม.1  บัดนี ้(หลังปิดประชุม) จนถึงวันที่  26  สิงหาคม  2562  เวลา 16.30 น.   
                               ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
                                         
ที่ประชุม  เห็นชอบ  
                                         
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ก าหนดวันยื่นค าแปรญัตติตั้งแต่ปิดประชุมในวันนี้ 

(วันที่ 23  สิงหาคม 2562 )  จนถึงวันจันทร์   ที่  26  สิงหาคม  2562  เวลา 
16.30   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธ งชัยต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

 
 ขอพักการประชุมสภาฯ เป็นเวลา 15 นาที เพื่อรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเลือกประธานและเลขานุการด้วย 
 
 
นายพิทักษ์  บัวสุ่น ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเลือก นางชนิกานต์ นกต่อ เป็นประธาน 
 เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติ  และนางบังเอิญ  อยู่ทอง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ               

แปรญัตติ และขออนุญาตสภาฯ ได้พิจารณาให้คณะกรรมการแปรญัตติสามารถ
ด าเนินกิจกรรมนอกสมัยประชุมสภาได้ไม่เกินสามครั้ง 

 
 

/ขอเชิญ... 



-7- 
ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกพิจารณา 
 
ที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติสามารถด าเนินกิจกรรมนอกสมัยประชุมสภาฯ

ได้ไม่เกินสามครั้ง 
 
นางชนิกานต์  นกต่อ       ขอแจ้งผู้บริหารและสมาชิกทราบว่า คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมพิจารณา 
ประธานคณะกรรมการ    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                   
แปรญัตติ  ในวันอังคาร   ที่  27  สิงหาคม  2562   ตั้งแต่เวลา  09.30 น. เป็นต้นไป                             
                               ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย   
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  
 3.1.2  พิจารณาก าหนดการประชุมครั้งต่อไป  
 
ประธานสภาฯ  ส าหรับการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563   ในวาระสองและวาระสาม ผมขอนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 29 
สิงหาคม  2562  เวลา  10.00 น.  โดยขอให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุม
ให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ธงชัย ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 

 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
ประธานสภาฯ  มีท่านมีใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่  เชิญสมาชิก 
 
นายนิยม แก้วชัด  ขอสอบถาม เรื่ อ งการจั ดซื้ อที่ ดิ น เ พ่ือสร้ า งที่ ท า การ  อบต . ธ งชั ย ขณะนี้                         
ส.อบต.ม.2  สิ้นปีงบประมาณแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว                  

เพราะหากปล่อยล่าช้าราคาที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากราคาท่ีดินสูงขึ้น 
อาจจะเกิดปัญหาต่อการจัดซื้อได้ 

 
นายประหยัด แสงหิรัญ ในปัจจุบันการจัดซื้อท่ีดินเจ้าหน้าที่ได้จัดท าประกาศให้ประชาชนมาเสนอขาย 
นายก อบต.ธงชัย  จ านวน 2 ครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีประชาชนมาเสนอขายที่ดินตามราคาและคุณลักษณะ 

ที่ได้ประกาศไป ขอให้สมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีที่ดินมาเสนอขาย
ซึ่งในปีนี้คงยังด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันจึงต้องด าเนินการกันเงินงบประมาณ            
ไว้ก่อน 

นายพิทักษ์ บัวสุ่น คุณลักษณะที่ดินต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 6 ไร่ และอยู่ห่างจากถนนสายหลัก 
เลขานุการสภาฯ ไม่เกิน 100 เมตร (จากรัศมีถนน) มีเนื้อที่หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 60 เมตร และมี

ทางเข้าออกได้สะดวก ซึ่งจากที่ได้ประกาศไปยังไม่มีผู้มาเสนอขายตามคุณลักษณะ 
จึงยังไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ต้องมีการกันเงินงบประมาณไว้
ด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป 

/ผมเคยสอบถาม... 
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นายนิยม แก้วชัด ผมเคยสอบถามเรื่องเครื่องบันทึกเสียงในที่ประชุม ซึ่งผมเป็นคณะกรรมการตรวจ 
ส.อบต.ม.2 รายงานการประชุม คิดว่าหากมีเครื่องอัดเสียงในการประชุมก็จะเกิดความสะดวก

และมีความละเอียดมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือ                 
ในการอัดเสียงในการประชุมฯ ก็อาจจะเกิดการขัดข้องหรือบันทึกเสียงไม่ครบถ้วน 
จึงขอให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงเพ่ือความสะดวกในการด าเนินงาน 

 
นายพิทักษ์ บัวสุ่น ในการบันทึกการประชุมฯ อาจจะบันทึกทุกค าพูดหรือบันทึกเฉพาะในส่วนที่เป็น 
เลขานุการสภาฯ สาระส าคัญ ก็สามารถท าได้ส่วนการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงขณะนี้เจ้าหน้าที่พัสดุ

ก าลังด าเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 นายนิยม  แก้วชัด  แจ้งเรื่องการเก็บก่ิงไม้บริเวณไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ซึ่งสภาฯ ได้อนุมัติ 
ส.อบต.ม.2 ให้ซื้อรถบรรทุก 6 ล้อมาแล้ว แต่ก็ยังด าเนินการล่าช้า เขียนค าร้องจ านวนหลายครั้ง

จึงขอก าชับให้แบ่งเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้มีความรวดเร็วกว่าเดิม มีการบริหาร
จัดการคนงานให้ด าเนินการเรื่องการเก็บกิ่งไม้ เนื่องจากประชาชนเดือดร้อน 

 
นายประหยัด แสงหิรัญ เรื่องการเก็บก่ิงไม้ มอบกองสาธารณสุขฯ ด าเนินการมอบหมายคนงานรับผิดชอบ 
นายก อบต.ธงชัย ให้ด าเนินการอย่าให้เกิดงานค้าง และให้ใช้รถ 6 ล้อ ในการขนเก็บกิ่งไม้เพ่ือจะได้

เกิดความสะดวก ให้บูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพ่ือความรวดเร็วใน
การด าเนินงาน 

 
นางสาวกมลภรณ์ สมานจิต    เนื่องจากรถบรรทุก 6 ล้อ เป็นของกองช่าง ซึ่งกองสาธารณสุขฯ จะประสานกับ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ     กองช่างแจกจ่ายงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น 
 
นางชนิกานต์ นกต่อ   ขอเสนอเรื่องการไปศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต. 
ส.อบต.ม.1 
 
นายประหยัด แสงหิรัญ  การไปศึกษาดูงานในช่วงนี้ผมคิดว่าควรหยุดไว้ก่อน เพราะมี อปท.หลายแห่งที่ 
นายก อบต.ธงชัย   โดนตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณไปศึกษาดูงาน  
 
นายนิยม แก้วชัด  สอบถามเรื่องการใช้งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลธงชัย 
ส.อบต.ม.2  ซึ่งควรที่จะน างบประมาณออกมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 

 
นายประหยัด  แสงหิรัญ  งบประมาณ (สปสช.) นั้นก็จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับชาวต าบลธงชัย 
นายก อบต.ธงชัย   ซึ่งในขณะนี้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ก็ด าเนินการจัดท าโครงการไปหลาย 

 โครงการแล้ว 
 
 

/งบประมาณ... 
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นายเขมณัฎฐ์  เจียวยี่ ผมขอชี้แจงเรื่องการใช้งบประมาณ (สปสช.) ซึ่งในฐานะที่เป็นคณะกรรมการ 
ส.อบต.ม.9  กองทุนฯ ดังกล่าว การใช้งบประมาณต้องเข้าหลักเกณฑ์ 5 ข้อที่ได้ก าหนดไว้ และ 

จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานจาก อปท. แห่งอ่ืนๆ ก็ก าลังจะกลับมาด าเนินการโดยให้
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ช่วยตรวจสอบโครงการที่ ประชาชนเสนอมาขอ
งบประมาณ  เพ่ือจะได้เกิดความถูกต้องครบถ้วน ประชาชนได้ประโยชน์และเข้า
หลักเกณฑ์  

 
นายนิรันดร์ เทพทิพย์อ าพร  ขอให้ด าเนินการขยับเสาไฟฟ้าซอยบ้านนายสนั่น เข็มตรง (ซอยบ้านตาค่วง)  
ส.อบต.ม.3           เนื่องจากล้ าถนนออกมา เรื่องนี้เคยแจ้งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ 
 
นายสมชาติ จันทร์งาม จะเร่งไปด าเนินการให้โดยเร็ว 
ผอ.กองช่าง 
 
นายนิรันดร์ เทพทิพย์อ าพร  ขอหินคลุกเพ่ิมอีก  จ านวน 3 เที่ยว  
ส.อบต.ม.3 
 
นายณรงค์ศักดิ์ หมแูฮม   ของหมู่ที่ 5 ขอหินคลุกลงถนนสายเลียบทางรถไฟตลอดทั้งเส้นและถนนตรงสี่ 
ส.อบต.ม.5    แยกเข้าบ้านรองประธานสภาฯ เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน 
 
นายอนุรักษ์ กิ่งจันทร์ ขอหินคลุกเพ่ิมลงถนนต่อจากเดิม (ถนนสายแปลงหมู หมู่ 7)  
ส.อบต.ม.7 
 
นายประหยัด แสงหิรัญ  มอบกองช่างส ารวจพื้นที่และดูงบประมาณว่าเพียงพอหรือไม่หากไม่เพียงพอ 
นายก อบต.ธงชัย   ต้องด าเนินการในปีงบประมาณหน้าแต่ให้ด าเนินการส ารวจเพื่อเตรียมความพร้อม  

 ไว้ก่อน 
 
นายธรรมรักษ์ ตรีโลเกศวัฒนา  ถนนหลังเบส หมู่ที่ 9 ถนนช ารุดผิวจราจรลอก ขอให้ช่วยด าเนินการซ่อมแซม 
ส.อบต.ม.9       เพราะถนนเส้นดังกล่าวมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างมากอาจเกิดอันตราย 
 
นายสมชาติ  จันทร์งาม    ถนนเส้นดังกล่าวได้แจ้งผู้รับจ้างมาด าเนินการซ่อมแซมแล้วแต่ผู้รับจ้างก็ยัง   
ผู้อ านวยการกองช่าง  ไม่เข้ามาด าเนินการซ่อมแซม หากไม่เข้ามาซ่อมแซมก็ต้องด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ต่อไป  

 

นายช านาญ  อุบลน้อย โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน (บ้านป้าจุก) 
ส.อบต.ม.4  ด าเนินการได้หรือไม่ ถึงข้ันตอนใดติดขัดในเรื่องใด 
 
 

 

-10-/โครงการก่อสร้าง
... 



-10- 
นายประหยัด แสงหิรัญ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน (บ้านป้าจุก)                                
นายก อบต.ธงชัย  ไม่สามารถหาผู้รับจ้างมาด าเนินการได้เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าราคางบประมาณไม่ 

สามารถด าเนินการได้จะต้องให้กองช่างตรวจสอบอีกทีว่างบประมาณสามารถปรับ
เพ่ิมได้หรือไม่เพราะโครงการนี้ได้จ่ายขาดเงินสะสมเข้ามาสมทบก็ยังไม่สามารถหา 
ผู้รับจ้างมาด าเนินการจึงแจ้งให้ท่านสมาชิกรับทราบถึงปัญหาของโครงการดังกล่าว 

 
ประธานสภาฯ  มีใครจะกล่าวอะไรอีกหรือไม่เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนออะไรอีก  ผมขอขอบคุณ

สมาชิกทุกท่านและปิดประชุม 
 

 ปิดประชุมเวลา  10.50   น. 

 

                       (นายพิทักษ์   บัวสุ่น) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
                ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

ลงชื่อ     นิยม  แก้วชัด       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายนิยม  แก้วชัด)    
 

 ลงชื่อ      ณรงค์ศักดิ์   หมูแฮม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายณรงค์ศักดิ์  หมูแฮม) 
 

ลงชื่อ      นายช านาญ   อุบลน้อย      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายช านาญ  อุบลน้อย) 
 
 

ลงชื่อ       ชนิกานต์  นกต่อ      เลขาคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                     (นางชนิกานต์   นกต่อ) 
 

 
 
               (นายณรงค์  กระฐินทอง) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลธงชัย 
                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


